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 ข้อเท็จจริง ถาม-ตอบ 10 ข้อ : ผังเมือง EEC  
 

1. แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของอีอีซี ตรงกับหลักผังเมืองหรือไม่ 
ตอบ ตรงตามหลักผังเมืองแน่นอนเพราะด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เป็นองค์กรหลัก จัดท าผัง

เมืองทั่วประเทศ นอกจากจะด าเนินการตามหลักวิชาการผังเมืองแล้วยังค านึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สุขภาวะ
ประชาชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบของผังการใช้ที่ดินในกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆ
ในอนาคต 
 

2. พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ. ศ. 2561 มีสาระส าคัญในการจัดวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร 

ตอบ 1. กับพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือสงวนและอนุรักษ์พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยก าหนดระยะห้ามตั้ง
โรงงานห่างจากป่าไม้ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 2.กับที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสงวนรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าโดยก าหนดระยะห้ามตั้งโรงงาน ห่างจากริมฝั่งไม่น้อยกว่า 500 เมตร 3. ก าหนด
ประเภทการใช้ที่ดินอย่างสอดคล้องเหมาะสม โดยน าพ้ืนที่ส่วนที่เหลือมาก าหนดการใช้ ประโยชน์และก าหนดให้ 78% 
เป็นพื้นที่สีเขียวพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่อนุรักษ์ 
 

3. ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนผังหรือไม่ 
ตอบ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเป็นทางการ 25 ครั้งไม่เป็นทางการ 15 ครั้ง

รวมไม่ต่ ากว่า 40 ครั้งและน าความเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแผนผังอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ 
 

4. ก าหนดให้ ต.เขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา ที่บางส่วนเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์
นิเวศน์รอบที่ดินริมแม่น้ าบางปะกงและคลองอ้อม และพ้ืนที่ถัดมาก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรมได้
หรือไม่ 

ตอบ ได้ เนื่องจากร่างแผนผังได้ก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณริมแม่น้ าบางปะกงเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้และ
พ้ืนที่ถัดมาเป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรมอยู่แล้วในส่วนของการพัฒนาพ้ืนที่รองรับอุตสาหกรรมได้ก าหนดรูปแบบ
การจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การก ากับดูแลและบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจะด าเนินตามกฎหมายอื่นๆอย่างเคร่งครัด 
 

5. ก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณรอยต่อจ.ฉะเชิงเทราและจ.ชลบุรี บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ 2 
เป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรมได้หรือไม่ 

ตอบ ไม่สามารถท าได้การออกกฎหมายไม่สามารถมีผลย้อนหลังเนื่องจากโครงการนิคมได้ผ่านขั้นตอนการจัดตั้ง
และประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมไปตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2553 และได้ประกาศยกระดับเป็นเขตส่งเสริมเมื่อวันที่ 7 พ.ค.
2561 โดยผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน มีหนังสือ ยินยอมจากประชาชนและผู้น าท้องถิ่นและในปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง ถำม-ตอบ 10 ข้อ 
ประเด็น กำรจดัท ำแผนผังกำรใชป้ระโยชน์ที่ดิน EEC  



             

โครงการอยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)อีกครั้ง อย่างไรก็ตามจะก าหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบนิคมอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัดต่อไป 
 
6. เปลี่ยนให้พ้ืนที่ประเภทพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณต้นน้ าคลองระบม ต.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทราเป็นพ้ืนที่ประเทศ
เกษตรกรรมและชุมชนชนบทได้หรือไม ่

ตอบ ไม่สามารถท าได้เพราะในพ้ืนที่ดังกล่าวมีเพียง 2 จุดที่ถูกก าหนดให้เป็นที่ดินพัฒนาอุตสาหกรรมเนื่องจากมี
การประกอบกิจการมาก่อนการจัดท าแผนผังในส่วนพ้ืนที่ที่เหลือก็ได้ถูกก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทเกษตรกรรมและ
ชุมชนชนบทแล้ว  อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 2 จุดจะก าหนดมาตรการก ากับดูแลไม่ให้กระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด 
 
7. ก าหนดให้พ้ืนที่ริมแม่น้ านครนายก บริเวณโยธะกา จ.ฉะเชิงเทรา ที่ไม่ถูกก าหนดประเภทที่ดิน  (สีขาว) ให้เป็นที่ดิน
อนุรักษ์นิเวศริมแม่น้ าบางปะกง และถัดมาก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรมได้หรือไม่ 

ตอบ ได้ และในร่างแผนผังก็ได้ก าหนดให้พ้ืนที่ริมแม่น้ าเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้และก าหนดพื้นที่ถัดมาเป็น
ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรมแล้วแต่ในพ้ืนที่สีขาวจะเป็นของกองทัพเรือซึ่งจะต้องสงวนไว้ส าหรับการทหาร 
 
8. เปลี่ยนพ้ืนที่นอกเขตชลประทานใกล้แม่น้ าบางปะกง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ประเภทเกษตรกรรมและชุมชน
ชนบทให้เป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรมได้หรือไม่ 

ตอบ ได ้และในร่างแผนผังก็ได้ก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรมแล้ว 
 
9. โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับอีอีซี ขอให้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่และหาก
จ าเป็นขอให้ศึกษาใหม่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

ตอบ โครงการเป็นเพียงผลการศึกษาเบื้องต้นทางวิชาการของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.)และไม่ได้ถูกบรรจุในแผนผัง อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการจะต้องผ่าน
กระบวนการ รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดท ารายงานอีไอเอ และปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนอย่างเคร่งครัด 
 
10. ขอให้มีบัญชีท้ายหรือข้อก าหนดประเภทโรงงานที่ให้ท าได้และข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ว่างของแปลงที่ดินที่
ขออนุญาตในการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนส าหรับที่ดินประเภทเกษตรกรรมและชุมชนชนบท(ชบ.) จะได้ที่ดิน
ประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม (สก.) 

ตอบ การจัดท าแผนผังได้ก าหนดข้อให้และข้อห้ามที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักวิชาการของผังเมืองและ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่วนการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ว่างจะก าหนดในชั้นการท าผังเมืองรวมจังหวัด และอ าเภออย่างมีมาตรฐาน
สอดคล้องกับหลักวิชาการและกฎหมายต่อไป 
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